

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

สื่อเผยจีน-สหรัฐเลื่อนซัมมิต"ทรัมป์-สี จิ้นผิง"เป็นเดือนหน้า จากเดิมคาดการณ์ในเดือนนี้ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนและสหรัฐเตรียมเลื่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงออกไปเป็นเดือนหน้า จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวอาจมีขึ้นในเดือนนี้ บลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า คณะทำงานของปธน.สี จิ้นผิง ได้ยกเลิกการจัดเตรียมแผนการเดินทางของผู้นำจีนไปยังสหรัฐแล้ว หลังจากที่ปธน.สี จิ้นผิงมีกำหนดเดินทางไปยังยุโรปในเดือนนี้ ก่อนหน้านั้น มีการคาดการณ์กันว่า ปธน.ทรัมป์และปธน.สี จิ้นผิงจะจัดการประชุมสุดยอดที่รีสอร์ต Mar-a-Lago ของปธน.ทรัมป์ในฟลอริดาเดือนนี้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ทางด้านปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่รีบร้อนที่จะทำข้อตกลงการค้ากับจีน "ผมยังไม่รีบร้อน ผมต้องการให้ข้อตกลงเป็นไปอย่างเหมาะสม ผมไม่รีบร้อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม" ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าว นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า ปธน.สี จิ้นผิง ทราบดีว่าผู้นำสหรัฐพร้อมที่จะเดินออกจากที่ประชุมได้ทันที หากรู้ว่าไม่มีทางที่จะบรรลุข้อตกลง เหมือนที่ปธน.ทรัมป์ทำมาแล้วในการประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือที่เวียดนามเมื่อเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ลดลงเกินคาดในเดือนม.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 6.9% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 607,000 ยูนิต จากระดับ 652,000 ยูนิตในเดือนธ.ค. ยอดขายบ้านร่วงลงในทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคตะวันตก นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่ายอดขายบ้านใหม่จะลดลง 0.6% สู่ระดับ 620,000 ยูนิตในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 4.1% ในเดือนม.ค. นอกจากนี้ ราคาเฉลี่ยของบ้านใหม่ลดลง 3.8% สู่ระดับ 317,200 ดอลลาร์ในเดือนม.ค. ส่วนสต็อกบ้านใหม่ลดลง 1.5% สู่ระดับ 336,000 ยูนิตในเดือนม.ค. เมื่อพิจารณา ยอดขายบ้าน และสต็อกบ้านในตลาด พบว่า ผู้ขายบ้านต้องใช้เวลา 6.6 เดือนในการขายบ้านจนหมดสต็อกในตลาด จากระดับ 6.3 เดือนในเดือนธ.ค. (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 229,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะเพิ่มขึ้น สู่ระดับ 225,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 2,500 ราย สู่ระดับ

223,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 2 มี.ค. มีจำนวนเพิ่มขึ้น 18,000 ราย สู่ระดับ 1.78 ล้านราย (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนีราคานำเข้าพุ่งขึ้นมากที่สุดรอบ 9 เดือนในเดือนก.พ. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคานำเข้าพุ่งขึ้นในเดือนก.พ. โดยปรับตัวขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.ปีที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนม.ค. ดัชนีราคานำเข้าได้รับแรงหนุนจากการติดตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และสินค้าเพื่อผู้บริโภค นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าดัชนีราคานำเข้าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.พ. อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบรายปี ดัชนีราคานำเข้าลดลง 1.3% ในเดือนก.พ. โดยเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน (อินโฟเควสท์)

วุฒิสภาสหรัฐลงคะแนนเสียง 59-41 ค้าน"ทรัมป์"ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ วุฒิสภาสหรัฐมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายคัดค้านการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ใช้อำนาจประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเกี่ยวกับชายแดนทางตอนใต้ของประเทศ ทั้งนี้ วุฒิสภาลงมติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 59-41 เสียง โดยมีสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันให้ความเห็นชอบถึง 12 เสียง ก่อนหน้านี้ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายคัดค้านการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติของปธน.ทรัมป์ ด้วยคะแนนเสียง 245 ต่อ 182 เสียง โดยในจำนวนนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันลงคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยถึง 13 เสียง อย่างไรก็ตาม คาดว่าปธน.ทรัมป์จะใช้สิทธิ์วีโต้ร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการวีโต้ครั้งแรกของเขา นับตั้งแต่ที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ทั้งนี้ ปธน.ทรัมป์ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติในช่วงกลางเดือนก.พ. เพื่อตั้งเงิน 3.6 พันล้านดอลลาร์จากงบก่อสร้างของกองทัพมาใช้สำหรับการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก หลังจากที่สภาองเกรสอนุมัติการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเพียง 1.4 พันล้านดอลลาร์ จากที่เขาเสนอไปจำนวน 5.7 พันล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์"ยันสหรัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเจรจา Brexit ของอังกฤษ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่า สหรัฐจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการเจรจาของอังกฤษเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาต้องการให้สหรัฐทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษ หลังจากที่แยกตัวจากสหภาพยุโรป (EU) ขณะเดียวกัน ปธน.ทรัมป์ระบุว่า การถกเถียงกันของชาวอังกฤษเกี่ยวกับ Brexit กำลังสร้างความแตกแยกในประเทศ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขารู้สึกแปลกใจที่การเจรจา Brexit ระหว่างอังกฤษและ EU เป็นไปอย่างย่ำแย่ โดยเขาได้เคยให้คำแนะนำแก่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แต่เธอก็ไม่ได้ฟังเขา ปธน.ทรัมป์ยังระบุว่า ทั้งฝ่ายอังกฤษและ EU

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ต่างก็มีจุดยืนของตนเอง ซึ่งทำให้การเจรจาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์ยังคงคัดค้านการจัดการลงประชามติเกี่ยวกับ Brexit เป็นครั้งที่ 2 โดยระบุว่าจะเป็นการไม่เป็นธรรม หากมีการดำเนินการดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์"ชี้ Brexit กำลังสร้างความแตกแยกในอังกฤษ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่า การถกเถียงกันของชาวอังกฤษเกี่ยวกับการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) กำลังสร้างความแตกแยกในประเทศ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขารู้สึกแปลกใจที่การเจรจา Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรป (EU) เป็นไปอย่างย่ำแย่ โดยเขาได้เคยให้คำแนะนำแก่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ แต่เธอก็ไม่ได้ฟังเขา ปธน.ทรัมป์ยังระบุว่า ทั้งฝ่ายอังกฤษและ EU ต่างก็มีจุดยืนของตนเอง ซึ่งทำให้การเจรจาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์ยังคงคัดค้านการจัดการลงประชามติเกี่ยวกับ Brexit เป็นครั้งที่ 2 โดยระบุว่าจะเป็นการไม่เป็นธรรม หากมีการดำเนินการดังกล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 7.05 จุด **วิตกเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนไม่คืบหน้า** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (14 มี.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดตลาดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังไม่คืบหน้า โดยความกังวลในเรื่องดังกล่าวเป็นปัจจัยจุดหุ้นบริษัทผลิตรถซึ่งต้องพึ่งพารายได้จากจีน ขณะที่หุ้นกลุ่มธุรกิจสร้างบ้านร่วงลงหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐลดลงเกินคาดในเดือนม.ค. ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,709.94 จุด เพิ่มขึ้น 7.05 จุด หรือ +0.03% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,808.48 จุด ลดลง 2.44 จุด หรือ -0.09% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,630.91 จุด ลดลง 12.50 จุด หรือ -0.16% ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างผันผวนเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าที่ยังไม่มีความคืบหน้า หลังจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า จีนและสหรัฐเตรียมเลื่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงออกไปเป็นเดือนหน้า จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวอาจมีขึ้นในเดือนนี้ ทางด้านปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่รีบร้อนที่จะทำข้อตกลงการค้ากับจีน เพราะต้องการให้ข้อตกลงเป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมกับส่งสัญญาณเตือนว่า เขาพร้อมที่จะเดินออกจากที่ประชุมได้ทันที หากรู้ว่าไม่มีทางที่จะบรรลุข้อตกลง เหมือนที่เขาได้ทำมาแล้วในการประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือที่เวียดนามเมื่อเดือนที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก **ขณะตลาดจับตาสถานการณ์ Brexit** ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับ

สกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (14 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยรายงานล่าสุดระบุว่ารัฐสภาอังกฤษลงมติเรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ขยายกำหนดเวลาการแยกตัวออกไปจากเดิมในวันที่ 29 มี.ค. ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.74 เยน จากระดับ 111.03 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0041 ฟรังก์ จากระดับ 1.0032 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3323 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3303 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.1300 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1329 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.3236 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3217 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7063 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7090 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 35 เซนต์รับสต็อกน้ำมันดิบร่วง **น้ำมันเบรนท์ปิดลบหลังโอเปกหันคาดการณ์อุปสงค์** น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เมื่อคืนนี้ (14 มี.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดอ่อนแรงลง หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในปีนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 35 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 58.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ย. 2561 สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 32 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 67.23 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบ WTI ได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ซึ่งระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 3.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 มี.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.3 ล้านบาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$14.20 เงินดอลลาร์แข็งกดดันตลาด **นักลงทุนขายทองคำ** สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (14 มี.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำไรหลังจากสัญญาทองคำพุ่งขึ้นติดต่อกันสองวันทำการก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สัญญาทองคำปิดตลาดร่วงหลุดจากระดับ 1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 14.20 ดอลลาร์ หรือ 1.08% ปิดที่ 1,295.10 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 28.5 เซนต์ หรือ 1.84% ปิดที่ 15.171 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงท่วมท้น 412-202 เรียกร้องขยายเส้นตาย Brexit ออกไป 3 เดือน รัฐสภาอังกฤษลงคะแนนเสียงท่วมท้นในวันนี้ เรียกร้องให้สหภาพยุโรป (EU) ขยายกำหนดเวลาการแยกตัวออกจากเดิมในวันที่ 29 มี.ค. ทั้งนี้ สมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-202 เสียง เรียกร้องให้ EU ขยายกำหนดเส้นตาย Brexit ออกไป 3 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. แต่ข้อเรียกร้องนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทาง EU อย่างไรก็ดี การขยายกำหนดเส้นตายดังกล่าวอยู่บนเงื่อนไขที่ว่ารัฐสภาจะต้องให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลง Brexit ที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 มี.ค. หากรัฐสภายังคงมีมติว่าข้อตกลง Brexit ในวันที่ 20 มี.ค. รัฐบาลอังกฤษก็ต้องขอการอนุมัติจาก EU เพื่อให้มีการขยายเวลาเส้นตาย Brexit ที่ยาวนานขึ้น ทั้งนี้ EU จะจัดการประชุมสุดยอดในวันที่ 21-22 มี.ค. ซึ่งสมาชิกทั้ง 27 ชาติของ EU จะต้องให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อการขยายกำหนดเส้นตาย Brexit ของอังกฤษ นอกจากนี้ การที่รัฐสภามีมติเรียกร้องให้ EU ขยายกำหนดเส้นตาย Brexit บังคับให้มีการขยายเวลาของการบังคับใช้มาตรา 50 ซึ่งเป็นบทบัญญัติควบคุมกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวอย่างสิ้นเชิงต่อ EU (อินโฟเควสท์)

รัฐสภาอังกฤษมีมติด้านจัดการลงประชามติ Brexit รอบ 2 รัฐสภาอังกฤษมีมติคัดค้านการลงประชามติเป็นครั้งที่ 2 ว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ทั้งนี้ สมาชิกสภาสามัญชนของอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 334-85 เสียง คว่ำปฎิบัติที่เรียกร้องให้มีการขยายกำหนดเส้นตาย Brexit ออกไป เพื่อให้มีการจัดการลงประชามติ Brexit เป็นครั้งที่ 2 ผู้เสนอญัตติดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะให้ชาวอังกฤษลงประชามติ Brexit เป็นครั้งที่ 2 เพื่อปลดล็อกภาวะชะงักงันทางการเมืองที่อังกฤษกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบต่อญัตติดังกล่าว ก่อนหน้านี้ อังกฤษได้จัดการลงประชามติ Brexit ในปี 2559 ซึ่งชาวอังกฤษราว 52% สนับสนุนการแยกตัวจาก EU ขณะที่ 48% ลงมติคัดค้านการแยกตัว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขณะนักลงทุนรอผลโหวตเลื่อนเวลา Brexit ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (14 มี.ค.) ขณะที่นักลงทุนรอรัฐสภาอังกฤษลงมติว่าจะขยายเวลาการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) จากกำหนดเส้นตายในวันที่ 29 มี.ค. หรือไม่ โดยหลังจากปิดตลาด รัฐสภาอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 412-202 เสียง เรียกร้องให้ EU ขยายกำหนดเส้นตายการถอนตัวของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) ออกไปอีก 3 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. แต่ข้อเรียกร้องนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทาง EU ดัชนี Stoxx Europe บวก 0.78% ปิดที่ 378.52 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,349.78 จุด เพิ่มขึ้น 43.41 จุด หรือ +0.82% และ ดัชนี

DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 11,587.47 จุด เพิ่มขึ้น 15.06 จุด หรือ +0.13% ขณะที่ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,185.43 จุด เพิ่มขึ้น 26.24 จุด หรือ +0.37% ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นหลังจากนักลงทุนปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมจากจีน ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์เกี่ยวกับ Brexit (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดจากการประชุมแล้วเมื่อวานนี้หรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้เริ่มการประชุมด้านนโยบายแล้ว โดยที่ประชุมอาจจะมีมุมมองที่เป็นบวกน้อยลงต่อภาคการส่งออกและการผลิต ท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า แหล่งข่าวกล่าวว่า แม้ว่าข้อมูลเมื่อเร็วนี้ๆจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจอยู่ในช่วงของการถดถอยแล้ว แต่สมาชิกของบอร์ด BOJ มีแนวโน้มที่จะคงระดับการประเมินโดยรวมว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัวในระดับปานกลาง และไม่มีกรเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงิน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปได้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากความเสี่ยงที่จะกระทบเศรษฐกิจโลก เช่น สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ รวมทั้งความพยายามที่ระงับสายของอังกฤษที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ดีมานด์ที่ร่วงลงของจีนทำให้การส่งออกของญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวลสำหรับบริษัทต่างๆที่ได้พยายามที่จะเติบโตจากอานิสงส์ของเศรษฐกิจประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ ผลผลิตอุตสาหกรรมยังปรับตัวลงส่งผลให้ BOJ มีแนวโน้มที่จะปรับลดการประเมินการผลิตและการส่งออกในแถลงการณ์ภายหลังการประชุมที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน (อินโฟเควสท์)

"อาเบะ" ส่งสัญญาณไม่รับตำแหน่งประธานพรรคแอลดีทีพีเป็นสมัยที่ 4 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เขาไม่มี ความตั้งใจที่จะดำรงตำแหน่งประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีทีพี) ในสมัยที่ 4 ขณะที่การเป็นประธานพรรคสมัยที่ 3 ของนายอาเบะจะสิ้นสุดในเดือนก.ย. 2564 ถ้อยแถลงนายอาเบะมีขึ้นหลังจากที่มีสมาชิกระดับสูงของพรรคแอลดีทีพีได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนกฎของพรรคเพื่อให้อาเบะสามารถดำรงตำแหน่งประธานได้อีกสมัย เกินกำหนดที่ระบุไว้ให้ดำรงตำแหน่งได้เพียง 3 สมัย "การดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 4 เป็นข้อห้ามตามกฎหมายของพรรค เราควรเคารพกฎข้อนี้" นายอาเบะกล่าว โดยเขาได้เข้าดำรงตำแหน่งวาระล่าสุดในปี 2555 สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายอาเบะวัย 64 ปี กล่าวว่า "การดำรงตำแหน่งประธานพรรคแอลดีทีพีในสมัยนี้จะเป็นสมัยสุดท้าย ผมจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายใน

ระหว่างการดำรงตำแหน่ง" เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา นายโทชิอิไร นิคาอิ เลขาธิการพรรคแอลดีพีเปิดเผยว่า การดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 4 ของนายอาเบะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ พร้อมกับกล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะหาผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนายอาเบะ (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่นสั่งแบนโบอิง 737 MAX ตาม 40 ประเทศทั่วโลก หลังเกิดเหตุเครื่องบินตก กระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นประกาศห้ามเครื่องบินโบอิงตระกูล 737 MAX ทำการบินในประเทศ หลังจากเกิดอุบัติเหตุตกถึง 2 ครั้งในเวลาเพียง 5 เดือน ทั้งนี้ ทางกระทรวงมีคำสั่งไปยังสายการบินต่างๆให้ระงับการนำเครื่องบินโบอิง 737 MAX 8 และ 737 MAX 9 บินเข้าหรือออกจากสนามบินในญี่ปุ่น การดำเนินการดังกล่าวของญี่ปุ่นสอดคล้องกับอีกราว 40 ประเทศทั่วโลก หลังจากที่เครื่องบินโบอิง 737 MAX 8 ของสายการบินเอโอเจียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน ET 302 ได้เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติแอดดิส อบาบา เมื่อเวลา 08.38 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนยา แต่เครื่องบินตกหลังจากขึ้นบินได้เพียง 6 นาที จนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 157 ราย อุบัติเหตุดังกล่าวนับเป็นโศกนาฏกรรมร้ายแรงครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโบอิง 737 MAX 8 หลังจากที่เครื่องบินรุ่นดังกล่าวของสายการบินไลอ้อนแอร์ ได้เกิดอุบัติเหตุตกลงนอกชายฝั่งอินโดนีเซียในเดือนต.ค.ปีที่แล้ว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม 189 ราย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 3.22 จุด หลังตลาดหุ้นจีนร่วง ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดขยับลงในเมื่อวานนี้ เนื่องจากแรงซื้อที่ได้รับปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐนั้น ได้ถูกสกัดด้วยปัจจัยลบที่เกิดจากการร่วงลงของตลาดหุ้นจีน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดขยับลง 3.22 จุด หรือ 0.02% อยู่ที่ 21,287.02 จุด หุ้นที่ปรับตัวลงในเมื่อวานนี้ นำโดยหุ้นกลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด (อินโฟเควสท์)

จีน

สภาประชาชนจีนไฟเขียวกฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติ สภาประชาชนแห่งชาติของจีน (NPC) ได้อนุมัติกฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติ ในการประชุม NPC ประจำปีครั้งที่ 13 ซึ่งปิดฉากลงแล้วในวันนี้ สมาชิกสภาส่วนใหญ่ที่อยู่ในการประชุมของ NPC ได้ลงมติเห็นชอบกฎหมายดังกล่าวอย่างท่วมท้น ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว นับเป็นกฎหมายใหม่และเป็นกฎหมายพื้นฐานสำหรับการลงทุนของต่างชาติในจีน โดยมีการรวมมาตรการเกี่ยวกับการเข้าร่วม การส่งเสริม การคุ้มครอง และการจัดการด้านการลงทุนของต่างชาติ กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสด้านนโยบายการลงทุนของต่างชาติ และรับประกันว่าธุรกิจของจีนและของต่างชาติจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย และแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม สำนักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยยอดค้าปลีกช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 8.2% เทียบรายปี สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวันนี้ว่า ยอดค้าปลีกของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ โดยได้ปัจจัยหนุนจากยอดขายทางออนไลน์และธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รายงานของ NBS ระบุว่า ยอดค้าปลีกในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งทรงตัวจากระดับของเดือนธ.ค. 2561 สำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ชนบทปรับตัวขึ้น 9.1% สูงกว่าการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งมีการขยายตัว 8% ขณะที่ยอดขายในธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.7% ส่วนยอดค้าปลีกออนไลน์พุ่งขึ้น 13.6% ในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ และยอดขายสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึ้น 19.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การอุปโภคบริโภคของจีนมีสัดส่วนสูงถึง 76.2% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2561 ขณะที่ยอดค้าปลีกของจีนในปี 2561 ขยายตัว 9% เมื่อเทียบรายปี แต่ที่ระดับ 38.1 ล้านล้านหยวน (5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 5.3% เทียบรายปี สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอลงจากเดือนธ.ค. 2561 ที่มีการขยายตัว 5.7% NBS ระบุว่า หากไม่นับรวมปัจจัยเทศกาลตรุษจีนพบว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า โดยทั่วไปแล้ว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนจะมีเสถียรภาพในช่วง 2 เดือนแรกของปี เนื่องจากอุตสาหกรรมเกิดใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การผลิตในอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ขยายตัวขึ้น 10.1% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าการผลิตในอุตสาหกรรมทั่วไปอยู่ประมาณ 4.8% ส่วนการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. พุ่งขึ้น 53.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการผลิตโซลาเซลล์เพิ่มขึ้น 13.5% (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ขยายตัว 11.6% สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ปี นี้ปรับตัวขึ้น 11.6% ซึ่งขยายตัวได้ดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งปรับตัวขึ้นเพียง 9.5% ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ อยู่ที่ 1.2 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 1.803 แสนล้านดอลลาร์) โดย 72.1% เป็นการลงทุนด้านการสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. การลงทุนในการสร้าง

อาคารเพื่ออยู่อาศัย พุ่งขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี และที่ระดับ 8.711 แสนล้านหยวน ซึ่งขยายตัวรวดเร็วกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ประมาณ 4.6% รายงานระบุว่า ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.นี้ กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนได้สร้างอาคารต่างๆซึ่งมีพื้นที่ขึ้นล่างรวมกันอยู่ที่ 6.75 พันล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำนักข่าวซินหัวรายงาน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 36.26 จุด หลังจีนเผยแพร่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงในวันนี้ หลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนได้เปิดเผยการผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงลง 36.26 จุด หรือ 1.20% และที่ระดับ 2,990.69 จุด สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในเมื่อวานนี้ว่า การผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนธ.ค. 2561 ที่มีการขยายตัว 5.7% NBS ระบุว่า หากไม่นับรวมปัจจัยเทศกาลตรุษจีนพบว่า การผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยทั่วไปแล้ว การผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนจะมีเสถียรภาพในช่วง 2 เดือนแรกของปี เนื่องจากอุตสาหกรรมเกิดใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่ยอดค้าปลีกของจีนในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ขยายตัว 8.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

โอเปกหันคาดการณ์อุปสงค์น้ำมัน ขณะส่งสัญญาณลดกำลังการผลิตถึงช่วงครึ่งปีหลัง กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ออกรายงานคาดการณ์ว่า อุปสงค์น้ำมันอยู่ที่ระดับ 30.46 ล้านบาร์เรล/วัน ในปีนี้ โดยลดลง 130,000 บาร์เรล/วันจากที่มีการคาดการณ์ไว้ในเดือนที่แล้ว และต่ำกว่าระดับการผลิตของโอเปกในปัจจุบัน "ขณะที่คาดว่าอุปสงค์น้ำมันจะขยายตัวในระดับปานกลางในปีนี้ แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์การผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศนอกโอเปก จึงทำให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันยังคงต้องให้ความร่วมมือกันต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะไร้สมดุล และสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันในปีนี้" รายงานระบุ โอเปกยังรายงานว่าการผลิตน้ำมันลดลง 221,000 บาร์เรล/วันในเดือนก.พ. ซึ่งหมายความว่าสมาชิกโอเปกให้ความร่วมมือในการปรับลดกำลังการผลิตสูงถึง 105% เมื่อเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว โอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปก นำโดยรัสเซีย เห็นพ้องกันที่จะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน 1.2 ล้านบาร์เรล/วันเพื่อป้องกันการหลุดตัวของราคาน้ำมัน แหล่งข่าวระบุว่า โอเปกมีแนวโน้มขยายช่วงระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตเกินกว่าเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ โอเปกและประเทศ

พันธมิตรมีกำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการผลิตน้ำมันในวันที่ 17-18 เม.ย. และ 25-26 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)

เกาหลีใต้เผยราคาส่งออกเดือนก.พ.เพิ่ม 0.2% เหตุราคาปิโตรเลียม, ถ่านหินปรับตัวขึ้น ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เผยในวันนี้อันว่า ราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับ 82.97 ในเดือนก.พ. อันเป็นผลจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหินที่เพิ่มขึ้น 8% ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก ทั้งนี้ ราคาส่งออกเดือนก.พ.ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่เดือนต.ต. 2561 ส่วนราคานำเข้าเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 1.9% สู่ระดับ 88.86 เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น (อินโฟเควสท์)

เกาหลีใต้เผยยอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐปี 61 ลดลง 22.9% กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้รายงานว่ายอดเกินดุลการค้าของเกาหลีใต้กับสหรัฐปี 2561 ร่วงลงในระดับตัวเลข 2 หลัก ส่งผลให้ช่วงขาลงเกิดขึ้น 3 ปีติดต่อกัน รายงานระบุว่า ยอดเกินดุลการค้าของเกาหลีใต้ที่มีต่อสหรัฐในปี 2561 อยู่ที่ 1.38 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลง 22.9% จากปีก่อนหน้า สำนักซินหัวรายงานว่า ยอดส่งออกไปยังสหรัฐขยายตัว 6% และ 7.27 หมื่นล้านดอลลาร์ ขานรับอุปสงค์ด้านชิปที่ผลิตในเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และอุปกรณ์ก่อสร้าง ขณะเดียวกัน ยอดนำเข้าจากสหรัฐพุ่งขึ้น 16.2% และ 5.89 หมื่นล้านดอลลาร์ ขานรับการเติบโตที่แข็งแกร่งของการนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในระดับตัวเลข 3 หลักเมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยอดเกินดุลการค้าของเกาหลีใต้กับสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นในช่วง 4 ปีแรก นับตั้งแต่ที่ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ มีผลบังคับใช้ในเดือนมิ.ค. 2555 แต่ยอดเกินดุลกลับปรับตัวลดลงในปี 2559 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พักฐานเมื่อวานนี้ หลังพุ่งติดต่อกัน 3 วัน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดแทบไม่ขยับในวันนี้ หลังจากพุ่งขึ้น 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 37,754.89 จุด เพิ่มขึ้น 2.72 จุด หรือ 0.01% หุ่นกลุ่มโลหะและกลุ่มเวชภัณฑ์พุ่งขึ้นนำตลาดเมื่อวานนี้ ส่วนทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มรถยนต์ที่ปรับตัวลง นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางอินเดียจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนหน้า หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 2.57% ในเดือนก.พ. ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ระดับ 4% (อินโฟเควสท์)

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

พาณิชย์ ยกเลิกเพดานขายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองที่ขวดละ 55 บ. เหตุต้นทุนลดลง ซีราคามีแนวโน้มเกิน 40 บ. นายวิรัช โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค ได้มีมติให้ยกเลิกราคาเพดานจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลือง จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด (1 ลิตร) ลดลง เป็นผลจากปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับเงินบาทแข็งค่า ทำให้ต้นทุนการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองลดลงมาก ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดในประเทศยังคงขายตามราคาเพดานสูงสุดที่ขวด/ลิตรละ 55 บาท ไม่ลดราคาขายลงให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง แม้จะไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ขายเกินราคาเพดาน แต่ราคาจำหน่ายดังกล่าวถือว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชน "เท่าที่ตรวจสอบ ราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดมีตั้งแต่ขวดละ 39 บาท ไปจนถึง 55 บาท ซึ่งในส่วนของขาย 55 บาท ถือเป็นการขายในราคาเต็มเพดานสูงสุด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนราคาเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าที่ลดราคาลงมา โดยราคาปัจจุบันไม่ควรขายเกินขวดละ 40 บาท" อธิบดีกรมการค้าภายในระบุ (อินโฟเควสท์)

พิทช์ชี้สถานการณ์การเมืองก่อนเลือกตั้งของไทยตึงเครียดและเข้มข้น พิทช์ เรทติ้งส์ เผยสถานการณ์ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งของไทยซึ่งตรงกับวันที่ 24 มี.ค.นี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงความแตกแยกทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่ ในขณะที่ไทยกำลังจะหวนคืนสู่การปกครองที่มาจากเสียงประชาชน โดยพิทช์ได้ระบุไว้ในการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือเดือนธ.ค.ว่า ความผันผวนทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาเป็นข้อจำกัดต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา การเมืองของไทยถูกครอบงำด้วยความตึงเครียดระหว่างพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากในเมืองและพรรคการเมืองต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี การเมืองเหล่านี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากพื้นที่ชนบท ความแตกแยกดังกล่าวก่อให้เกิดการเดินขบวนประท้วงทางการเมืองหลายครั้งช่วงปี 2549-2557 รวมทั้งการรัฐประหาร นับตั้งแต่ที่มีรัฐบาลทหารเข้ามาเมื่อปี 2557 ไม่พบว่ามีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองครั้งใหญ่เกิดขึ้น แต่ความแตกแยกทางการเมืองอาจจะเข้มข้นขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองที่มาจากเสียงของประชาชนแล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.79 จุด ตลาดพักตัวก่อน FTSE ปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นไทยวันนี้-รอดูความคืบหน้า Brexit SET ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,635.88 จุด ลดลง 3.79 จุด (-0.23%) มูลค่าการซื้อขาย 38,219.30 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้พักตัวหลังดัชนีค่อนข้างแรงวานนี้ที่ชานรับเรื่อง FTSE จะปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยจาก 1.83% เป็น 1.87% ทำให้มีแรง

ดักซื้อเข้ามาในตลาดชก่อนการปรับน้ำหนักจะมีผลในวันวันนี้ นอกจากนี้ยังรอดูความคืบหน้า Brexit โดยเมื่อวานนี้รอดูจะมีการขยายกำหนดเวลา Brexit ออกไปหรือไม่ ด้านตลาดภูมิภาคเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกลบ วันนี้ตลาดดัชนีหุ้นบาวด์ขึ้น จาก FTSE จะปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทย พร้อมให้แนวรับ 1,630 แนวต้าน 1,645-1,650 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,635.88 จุด ลดลง 3.79 จุด (-0.23%) มูลค่าการซื้อขาย 38,219.30 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกลบ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,643.56 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,634.70 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้น 495 หลักทรัพย์ ลดลง 766 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 533 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: เมื่อวานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 99,811 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำเมื่อวานนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 99,811 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 25,832 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี้ ซื้อสุทธิ 4,292 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 760 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.19% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01%ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี้ Yield Curve ปรับเพิ่มขึ้น 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ NET OUTFLOW 1,333 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 760 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 2,093 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,963 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.72 อ่อนค่าจากช่วงเช้าหลังมีแรงซื้อดอลลาร์ จับตาปัจจัยสำคัญทั้งใน-ตปท.ในระยะนี้ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ระดับ 31.72 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.58/64 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 31.60-31.75 บาท/ดอลลาร์ "เมื่อวานนี้วิ่งกว้างผิดปกติ ตั้งแต่เช้ามีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาเรื่อยๆ ภาระนี้ให้จับตากระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย" นักบริหารเงินกล่าว ขณะที่ปัจจัยสำคัญระยะนี้มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในคือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) การเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. ส่วนปัจจัยภายนอกคือประเด็นการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นักบริหารเงิน คาดกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวันนี้ไว้ระหว่าง 31.60-31.75 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ดัชนีราคาบ้านเดือนก.พ. จีน
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.พ. จีน
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย ญี่ปุ่น
- อัตราเงินเฟ้อเดือนก.พ. อียู
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. สหรัฐ
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 11					As of 15-Mar-19							
	Release	Actual	Cons.	Prior	Thai Stock Market	14-Mar-19	Chg	%Chg.				
US	Retail Sales Advance MoM	Jan	0.2%	0.0%	SET	1,635.88	-3.79	-0.23%				
	Retail Sales Ex Auto MoM	Jan	0.9%	0.3%	SET50	1,087.12	-1.98	-0.18%				
	Business Inventories	Dec	0.6%	0.6%	SET100	2,395.50	-4.98	-0.21%				
JP	Money Stock M2 YoY	Feb	2.4%	2.4%	MAI	367.73	+0.34	+0.09%				
	Money Stock M3 YoY	Feb	2.1%	2.1%	Institution Net Position	1,871.29						
	Machine Tool Orders YoY	Feb P	-29.3%	--	Proprietary Net Position	276.69						
					Foreign Net Position	-1,963.42						
					Individual Net Position	1,871.29						
					Total Trading Value	30,257.50						
Tuesday 12					Major Indices							
	Release	Actual	Cons.	Prior	14-Mar-19	Chg	%Chg.					
US	CPI MoM	Feb	0.2%	0.2%	Dow Jones	25,709.94	+7.05	+0.03%				
	CPI Ex Food and Energy MoM	Feb	0.1%	0.2%	S&P 500	2,808.48	-2.44	-0.09%				
	CPI YoY	Feb	1.5%	1.6%	Nasdaq	7,630.91	-12.50	-0.16%				
	CPI Ex Food and Energy YoY	Feb	2.1%	2.2%	STOXX Europe 50	3,346.00	+22.00	+0.66%				
	Real Avg Weekly Earnings YoY	Feb	1.6%	--	FTSE 100	7,185.43	+26.24	+0.37%				
	Real Avg Hourly Earning YoY	Feb	1.9%	--	DAX	11,587.47	+15.06	+0.13%				
TH	Consumer Confidence	Feb	82	--	Nikkei 225	21,287.02	-3.22	-0.02%				
	Consumer Confidence Economic	Feb	69	--	Shanghai Composite	2,990.69	-36.26	-1.20%				
					Hang Seng	28,851.39	+43.94	+0.15%				
					KOSPI	2,155.68	+7.27	+0.34%				
					BES Sensex	37,754.89	+2.72	+0.01%				
					Jakarta Composite	6,413.27	+35.69	+0.56%				
					Philippines Composite	7,753.15	+2.73	+0.04%				
					Ho Chi Minh	1,008.44	+3.03	+0.30%				
Wednesday 13					Crude Commodities							
	Release	Actual	Cons.	Prior	14-Mar-19	Chg	%Chg.					
US	PPI Final Demand MoM	Feb	0.001	0.2%	WTI (\$/bl)	58.58	+0.29	+0.50%				
	PPI Ex Food and Energy MoM	Feb	0.1%	0.2%	Dubai (\$/bl)	67.18	+0.55	+0.83%				
	PPI Final Demand YoY	Feb	0.019	1.9%	Brent (\$/bl)	67.17	-0.43	-0.64%				
	PPI Ex Food and Energy YoY	Feb	2.50%	2.6%	NYMEX (\$/bl)	58.61	+0.35	+0.60%				
	Durable Goods Orders	Jan P	0.40%	-0.4%	COMEX Gold	1,295.10	-14.20	-1.08%				
	Durables Ex Transportation	Jan P	-0.10%	0.1%	Batic Dry Index	677.00	+23.00	+3.52%				
EU	Industrial Production SA MoM	Jan	1.40%	1.0%								
JP	PPI YoY	Feb	0.80%	0.7%								
	PPI MoM	Feb	0.2%	0.1%								
	Core Machine Orders MoM	Jan	-5.4%	-1.5%								
	Core Machine Orders YoY	Jan	-2.9%	-2.1%								
	Tertiary Industry Index MoM	Jan	0.4%	-0.3%								
Thursday 14					Exchange Rate							
	Release	Actual	Cons.	Prior	14-Mar-19	13-Mar-19	%Chg.					
US	Import Price Index MoM	Feb	0.6%	0.3%	USD/THB	31.74	31.60	+0.44%				
	Import Price Index YoY	Feb	-1.3%	-1.5%	EUR/USD	1.1307	1.1331	-0.21%				
	Export Price Index MoM	Feb	0.6%	0.1%	USD/JPY	111.64	111.28	+0.32%				
	Export Price Index YoY	Feb	0.3%	--	GBP/USD	1.3266	1.3316	-0.38%				
	Initial Jobless Claims	9-Mar	229k	225k	USD/CHY	6.7219	6.7060	+0.24%				
	Continuing Claims	2-Mar	1776k	1763k	USD/KRW	1,135.23	1,129.57	+0.50%				
	New Home Sales MoM	Jan	-6.9%	0.2%	Dollar Index	96.720	96.491	+0.24%				
	New Home Sales	Jan	607k	622k								
JP	Japan Buying Foreign Bonds	8-Mar	¥245.7b	--								
	Japan Buying Foreign Stocks	8-Mar	¥623.8b	--								
	Foreign Buying Japan Bonds	8-Mar	¥459.1b	--								
	Foreign Buying Japan Stocks	8-Mar	-¥1158.6b	--								
CH	Fixed Assets Ex Rural YTD YoY	Feb	6.1%	6.1%								
	Industrial Production YTD YoY	Feb	5.3%	5.6%								
	Retail Sales YTD YoY	Feb	0.082	8.2%								
Friday 15					Thai Bond Market							
	Release	Actual	Cons.	Prior	14-Mar-19	13-Mar-19	%Chg.					
US	Industrial Production MoM	Feb	--	0.4%	Total Return Index	280.85	280.86	-0.00%				
	Capacity Utilization	Feb	--	78.5%	Outright/ Cash Trading	99,811.25	67,768.74	+47.28%				
	U. of Mich. Sentiment	Mar P	--	95.5	Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	
	U. of Mich. Current Conditions	Mar P	--	108.5	14-Mar-19	1.6241	1.6844	1.7609	1.8063	1.7429	1.8027	
	U. of Mich. Expectations	Mar P	--	84.4	Change (bps)	+0.48	+0.16	+0.26	+0.35	+0.04	+0.17	
EU	CPI Core YoY	Feb F	--	1.0%	5Y	2.1877	2.3497	2.5880	2.9390	3.1370	3.3267	
	BOJ 10-Yr Yield Target	15-Mar	--	0.0%	10Y	+0.99	+1.64	+2.23	+2.39	+1.11	+0.38	
CH	New Home Prices MoM	Feb	--	0.6%	15Y							
					20Y							
					30Y							
					US Bond Market							
	Release	Actual	Cons.	Prior	14-Mar-19	13-Mar-19	%Chg.					
US	Industrial Production MoM	Feb	--	0.4%	Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y	
	Capacity Utilization	Feb	--	78.5%	14-Mar-19	2.45	2.46	2.42	2.43	2.63	3.04	
	U. of Mich. Sentiment	Mar P	--	95.5	Change (bps)	+0.00	+1.00	+1.00	+1.00	+2.00	+2.00	
	U. of Mich. Current Conditions	Mar P	--	108.5								
	U. of Mich. Expectations	Mar P	--	84.4								
EU	CPI Core YoY	Feb F	--	1.0%								
	BOJ 10-Yr Yield Target	15-Mar	--	0.0%								
CH	New Home Prices MoM	Feb	--	0.6%								

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของรายงานฉบับนี้